

สรุปข่าวประจำวันที่ 6 พ.ย. 67

สื่อสิ่งพิมพ์

- สก๊อบบทความพิเศษ ไทยสูญเสียป่าเฉลี่ย 10 สนามฟุตบอล/ชั่วโมง (กรุงเทพธุรกิจ 6 พ.ย. 67 หน้า 6)

สื่อออนไลน์

- พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมป่าไม้ (thaireference 6 พ.ย. 67) <https://shorturl.asia/lB4Do>
- ประชุมผู้บริหาร (thaireference 6 พ.ย. 67) <https://shorturl.asia/ZJ8rc>



ไทยสูญเสียป่าเฉลี่ย 10 สนามฟุตบอล/ชั่วโมง

ป่าไม้คืออะไร

ป่าไม้ กล่าวคือ สังคมของพืชทุกชนิดและสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ที่อาศัยและใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่า เช่น แบคทีเรีย เชื้อรา แมลง สัตว์ป่าชนิดต่างๆ รวมถึงสิ่งไม่มีชีวิต ไม่ว่าจะเป็น ดิน แม่น้ำ ภูเขา ซากพืช ซากสัตว์ ป่าไม้แต่ละประเภทล้วนเป็นแหล่งรวบรวมความหลากหลายทางชีวภาพทำให้เกิดการหมุนเวียนและการแลกเปลี่ยนทางระบบนิเวศ

หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง สังคมสิ่งมีชีวิตในป่า มีลักษณะคล้ายกับสังคมของมนุษย์ ที่มีทั้งการแก่งแย่งแข่งขันเพื่อให้มีชีวิตอยู่รอด มีการเกิดใหม่และทดแทนเพื่อดำรงเผ่าพันธุ์ของตนมีการพึ่งพาค้ำค้ำกันเพื่อให้ได้ประโยชน์เอื้ออำนวยต่อกัน จนก่อให้เกิดเป็นระบบนิเวศหนึ่งขึ้นในผืนป่า

ภาณูเดช เกิดมะลิ ประธานมูลนิธิสืบนาคะเสถียร กล่าวว่า “เราไม่ค่อยได้คิดถึงในสิ่งหนึ่งนั่นก็คือเรื่องคุณภาพของตัวพื้นที่ป่า ซึ่งในช่วงที่ผ่านมา มูลนิธิฯ พยายามสร้างตัวชี้วัดขึ้นมาว่า ความเป็นพื้นที่ป่าที่ดี มีคุณภาพควรมีองค์ประกอบในเรื่องอะไรบ้าง

เพราะฉะนั้น นอกจากความสำคัญในเรื่องคำนิยามเพื่อให้เกิดความชัดเจนและเข้าใจตรงกันในทุกฝ่าย ก็ต้องมาดูเรื่องคุณภาพของตัวพื้นที่ตรงนั้นว่าพื้นที่ป่าที่เราดูแลอยู่มีคุณภาพเพียงพอแล้วหรือยัง หรือว่ามันจะต้องไปปรับปรุงเพิ่มเติมส่วนใหญ่อีก เพื่อให้คุณค่าในเชิงนิเวศสมบูรณ์ครบถ้วนตามที่เป็นป่าจะเอื้ออำนวยความสะดวกแก่ชีวิตอื่นๆ ทั่วไปได้ด้วยเช่นกัน”

การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของพื้นที่ป่าไม้

ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา สถานการณ์ป่าไม้ไทยมีอัตราการลดลงอย่างต่อเนื่อง แต่ยังคงอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างคงที่ โดยการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ป่าไม้เปลี่ยนแปลงไปเป็นการใช้ประโยชน์ที่ดินรูปแบบอื่น เฉลี่ย 10 สนามฟุตบอลต่อชั่วโมง ขณะเดียวกันมีพื้นที่ที่เปลี่ยนเป็นพื้นที่ป่าไม้เฉลี่ย 6 สนามฟุตบอล

ต่อชั่วโมง นั้นแสดงให้เห็นว่า สถานการณ์พื้นที่ป่าไม้ของไทยยังคงมีแนวโน้มลดลงมากกว่าการเพิ่มขึ้น

สถานการณ์ป่าไม้ไทย 2565-2566

สถานการณ์ป่าไม้ไทยในปัจจุบันจากปี 2565-2566 พบว่าผืนป่าของไทยเหลือเพียง 101,818,155.76 ไร่ หรือคิดเป็น 31.47% โดยสูญเสียพื้นที่ป่าไม้มากกว่า 1.3 แสนไร่ ลดลงจากปี 2565 ซึ่งมีพื้นที่ป่าไม้ที่ยังคงสภาพไม่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งหมด 101,627,819.86 ไร่ และพื้นที่อื่นๆ ที่เปลี่ยนสภาพเป็นพื้นที่ป่า 190,335.90 ไร่

สาเหตุหลักของการสูญเสียพื้นที่ป่าไม้ ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินไปเป็นพื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่ชุมชนหรือสิ่งปลูกสร้าง และเกิดจากปัญหาไฟป่าที่มีความรุนแรงขึ้น

ศศิณ เณลิมลภ กรรมการมูลนิธิสืบนาคะเสถียร กล่าวว่า “จากปีที่แล้วถึงปีนี้ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง แต่เหมือนค่อยๆ เสื่อมโทรมลงอย่างช้าๆ อะไรที่เคยพึ่งมันก็ค่อยๆ พังไป ก็ถือว่ามันนิ่งๆ คงที่ยังได้ แต่มีแนวโน้มจะลดลง และต้องไม่ลืมว่าเครื่องมือเครื่องมือของคนที่ทำงานอนุรักษ์กับสังคม ในวันนี้มีความพร้อมที่จะรักษาป่า เราไม่ได้อยู่ในยุคที่ป่าวิกฤติ

ในส่วนของความเป็นป่าอนุรักษ์ที่คิดเป็นพื้นที่ 1 ใน 3 ของประเทศไทย 70-80 ล้านไร่ จะไม่ยุบหรือหายไปมากกว่านี้ เพราะระบบการดูแลทำได้พอสมควร แต่ที่เหลืออีก 30-40 ล้านไร่ในการดูแลของกรมป่าไม้ ในส่วนนี้ไม่ค่อยมีหลักประกันว่าจะอยู่รอดได้ แต่ก็สามารถปรับปรุงบุคลากรเครื่องมือได้

เมื่อก่อนถ้าป่าไม้จะหมดไปก็เพราะความยากจน ความจำยอม และระบบไม่พร้อม ความรู้ไม่มี เป็นประเทศยากจน แต่ปัจจุบันมีคนรุ่นใหม่ ข้าราชการยุคใหม่ องค์กรยุคใหม่ ถ้าเราทำให้ป่าไม้หมดไปได้ มันเป็นการหมดแบบโง่ๆ เลวๆ อ่างอะไรไม่ได้เลย นอกจากความโง่ ก็แค่นั้นเอง”

ป่าไม้ นับได้ว่าเป็นทรัพยากรที่มีความสำคัญต่อมนุษย์โลกทั้งทางตรงและทางอ้อมอย่างยิ่ง เป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติสำคัญที่ถือเป็นตัวช่วยในการรักษาอุณหภูมิของโลกให้คงที่ มีคุณสมบัติสำคัญคือดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากชั้นบรรยากาศ ช่วยรักษาสมดุลและความหลากหลายทางธรรมชาติ เป็นพื้นที่ต้นน้ำ แหล่งผลิตและกักเก็บน้ำจืดตามธรรมชาติ ที่ใหญ่ที่สุด และยังเป็นแหล่งพักผอนหย่อนใจให้กับมนุษย์ได้เป็นอย่างดี

รตยา จันทรเกียรติ อดีตประธานมูลนิธิสืบนาคะเสถียร กล่าวว่า “เป้าหมายสำคัญของมูลนิธิฯ ก็คือ ปกป้องผืนป่า สัตว์ป่าและธรรมชาติให้มนุษย์ได้เกื้อกูลธรรมชาติ ธรรมชาติคงอยู่เพื่อเกื้อกูลมนุษย์”



ที่วัดสัตตนารถปริวัตร วรวิหาร พระอารามหลวง ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี พระมงคลธรรมาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดสัตตนารถปริวัตร วรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในพิธี และมีนายบรรณรักษ์ เสริมทอง นายสุพจน์ ภู่อัตนโอภา รองอธิบดีกรมป่าไม้ ผู้บริหารทั้งจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และนายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนพุทธศาสนิกชนจังหวัดราชบุรี เข้าร่วมพิธี



ในส่วนสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 3 สาขาแพร่ นายเสนาห์ แสนมูล รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 3 สาขาแพร่ พร้อมด้วย นายวิมลรัฐ คำหม่อม ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการปลูกป่า, นายมานะ จิตฤทธิ ผู้อำนวยการส่วนจัดการที่ดินป่าไม้, นายนายวีระพล กีกัก้อง ผู้อำนวยการส่วนจัดการป่าชุมชน, นายวรทร คำหอมศิริคุณ ผู้อำนวยการส่วนการอนุญาต, นายอุทัย โล่ห์ทอง ผู้อำนวยการส่วนโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธีถวายผ้ากฐินพระราชทานกรมป่าไม้ประจำปี พ.ศ.2567 ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้ กรมป่าไม้ นำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส

<https://shorturl.asia/LB4Do>



**“เสเน่หึ แสนมุล” รักษการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 3 สาขา
แพร่ฯ พร้อมผู้อำนวยการส่วนต่างๆ ร่วมประชุมผู้บริหารกรมป่าไม้**

ที่ห้องประชุมไฮลาร์ ชั้น 1 โรงแรมวิศมาราชบุรี จังหวัดราชบุรี นายสุพจน์ ภูรัตนโสภา รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารกรมป่าไม้ ครั้งที่ 7/2567 เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงาน ตามแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 และเร่งรัดการปฏิบัติงานตามแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568



<https://shorturl.asia/ZJ8rc>